

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam đang đối mặt với thông báo ngừng xây dựng và nguy cơ buộc phải di dời

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam do Tổ chức Động vật Châu Á tài trợ đang đối mặt với việc bị ngừng xây dựng và di dời khỏi thung lũng Chắt Đậu - Vườn Quốc gia Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do các động thái công kích chống phá của ông Đỗ Đình Tiến - Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ngày 5/10/2012, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thông báo cho Tổ chức Động vật Châu Á về kết quả cuộc họp với Bộ Quốc Phòng về lệnh dừng toàn bộ hoạt động xây dựng của dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, cũng như di dời 104 cá thể gấu trước đây đã được cứu hộ về Trung tâm, ra khỏi khu vực thung lũng Chắt Đậu.

Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện, luôn tận tâm đối với sự nghiệp chấm dứt các hành động dã man đối với việc nuôi gấu lấy mật và nâng cao phúc lợi đối với động vật ở Việt Nam và khu vực Châu Á.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Đỗ Đình Tiến “thuyết phục” Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm trong "khu vực phòng thủ quan trọng về quân sự, quốc phòng". Từ tháng 4/2011, ông Giám đốc Vườn đã nhiều lần gây sức ép với Tổ chức Động vật Châu Á yêu cầu nhường 6 ha đất của dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cho dự án khác. Được biết rằng, ông dự tính sẽ giao khu đất này cho Công ty CP Trường Giang Tam Đảo mà con gái ông góp cổ phần. Công ty này trước đó đã trình đơn xin phê duyệt phát triển một khu "du lịch sinh thái" và khách sạn.

Việc đóng cửa Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam sẽ là lệnh trục xuất đối với 104 cá thể gấu đã được cứu thoát khỏi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật, đẩy 77 nhân viên địa phương của Trung tâm vào cảnh thất nghiệp, cũng như gây cho Tổ chức Động vật Châu Á những tổn thất nặng nề hơn nhiều so với con số tài chính 2 triệu Đô la Mỹ. Không chỉ có vậy, kinh tế địa phương phụ thuộc vào Trung tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất xấu, và quan trọng là việc thực hiện cam kết chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật của Chính phủ Việt Nam sẽ vẫn chỉ là một câu hỏi lớn.

Việc đóng cửa Trung tâm đã trực tiếp chấm dứt Bản Cam kết của Chính phủ Việt Nam vào năm 2005 với Tổ chức Động vật Châu Á trong việc nhận tài trợ và xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu với quy mô rộng 12 ha tại Vườn quốc gia Tam Đảo để làm nơi phục hồi và trú ngụ cho 200 cá thể gấu, loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi ngành công nghiệp khai thác mật gấu trái phép. Thực hiện đúng thỏa thuận này, cho đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã đầu tư hơn 2 triệu đô la Mỹ để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tổ chức Động vật Châu Á kêu gọi cộng đồng Việt Nam và bạn bè quốc tế, hãy gửi thông điệp khuyến nghị đến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để hai bên tiếp tục thực hiện thỏa thuận đã cam kết và không di dời địa điểm thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam mà trước đây Thủ tướng đã phê duyệt và ủng hộ. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách kí vào thư ủng hộ Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam: <http://www.animalsasia.org/StopTheEviction>

Hiện 104 cá thể gấu giải cứu khỏi ngành công nghiệp khai thác mật gấu trái phép đang được chăm sóc tại Trung tâm. Các cá thể này đang dần phục hồi sau nhiều năm sống trong các lồng nuôi nhốt chật hẹp, và bị hút mật thường xuyên. Những con gấu sẽ buộc phải quay lại các lồng cũ để di dời đi. Điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và tâm lý của chúng. Một số sẽ không tránh khỏi cái chết, bởi lẽ cũng phải mất đến ít nhất 2 năm nữa mới có thể xây dựng được một trung tâm với những khu bán tự nhiên như hiện tại.

Ông Đỗ Đình Tiến và Công ty CP Trường Giang Tam Đảo đã xúc tiến vận động các cơ quan chuyên môn phê duyệt dự án kinh doanh bất động sản (như Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT). Dự án mà con gái ông Tiến là một trong bốn cổ đông sáng lập và nắm giữ 10% cổ phần của Công ty. Ông Tiến không hề công khai thông tin này.

Sau khi có sự can thiệp của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam như Đại sứ Vương quốc Anh, Mỹ, Italia, và Australia, các tổ chức quốc tế, và Liên minh Châu Âu, cũng như sự quan tâm đáng kể của công luận, Bộ NN& PTNT đã ban hành Chỉ thị ngày 26/4/2012 yêu cầu Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo tiếp tục giao đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu như thỏa thuận ban đầu với Tổ chức Động vật Châu Á, vì trước đó ông Tiến đã cho tạm đình chỉ hoạt động xây dựng.

Ông Tiến sau đó đã phát tán các thông tin bịa đặt rằng Trung tâm cứu hộ Gấu xả nước thải gây hại đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh, nhằm cản trở việc xây dựng khu nuôi gấu bán tự nhiên thứ ba. Ông Tiến còn yêu cầu Bộ NN& PTNT đóng cửa Trung tâm và di dời gấu khỏi địa bàn. Tuy nhiên, kết luận điều tra toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với Trung tâm.

Chính vì vậy, Giám đốc Vườn bắt đầu tác động Bộ Quốc Phòng, gây áp lực với Bộ NN&PTNT nhằm ngăn chặn các hoạt động phát triển, và kế hoạch của Trung tâm.

Tuyên bố rằng khu đất này nằm trong khu vực phòng thủ quân sự quốc phòng đặt ra nhiều nghi vấn bởi từ khi Trung tâm đi vào hoạt động vào năm 2005, mà địa bàn thung lũng Chắt Đậu nơi Trung tâm đang hoạt động, đã được sử dụng cho các mục đích du lịch và dân sự trước đó từ năm 1996 khi thành lập Vườn quốc gia Tam Đảo.

Công luận đều hiểu rằng, ngay sau khi Trung tâm cứu hộ Gấu bị buộc phải đóng cửa, mảnh đất trên sẽ được thông báo không còn là khu vực quan trọng về an ninh quốc phòng nữa, Công ty CP Trường Giang được phép tiếp quản cho mục đích phát triển tư nhân.

Vụ việc này giờ đây đang đợi Thủ tướng Chính phủ ra phán quyết cuối cùng. Chúng tôi lo ngại rằng, với vị thế của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Thủ tướng sẽ buộc phải đồng ý với yêu cầu đóng cửa Trung tâm.

Tiến sỹ Jill Robinson MBE, người sáng lập và điều hành Tổ chức Động vật Châu Á cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực với hy vọng rằng Trung tâm cứu hộ sẽ không bị đóng cửa, và không phải di dời. Nếu không, phúc lợi cho 104 cá thể gấu, những con vật đáng thương đã chịu đựng quá nhiều sự đau đớn, sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, Trung tâm Cứu hộ được xây dựng từ số tiền tài trợ 2 triệu đô la Mỹ bị phá dỡ là một lãng phí vô cùng lớn. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng, báo giới tại Việt Nam cũng như quốc tế hãy khuyến nghị tới Thủ tướng chính phủ Việt Nam để tìm lại công lý, hãy để Thủ tướng cảm nhận nỗi sợ hãi của loài gấu khi phúc lợi của chúng một lần nữa lại bị đe dọa"

Ông Tuấn Bendixsen, Trưởng Đại diện của Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hy vọng Thủ tướng lưu ý Chỉ thị do ông ban hành năm 2008 đang bị làm trái bởi Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo. Giám đốc Vườn đã lạm quyền gây áp lực một cách phi pháp đối với Bộ Quốc phòng. Đây không phải là một vấn đề quốc phòng; mà chỉ mang tính chất tư lợi. Chúng tôi tin rằng ông Tiến đang mong được hưởng lợi từ khu đất mà Thủ tướng đã hứa cấp cho những chú gấu tội nghiệp đang bị trích hút mật trái phép trong thời gian quá dài." "Con gái ông Tiến là người đứng danh nhận lợi tức trực tiếp từ việc di dời Trung tâm, do đó ông ta không nên được trao quá nhiều quyền lực như vậy"

Lịch sử hình thành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Tổ chức Động vật Châu Á

Sứ mệnh của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam là cứu hộ gấu ngựa (Gấu đen Châu Á) và gấu chó khỏi bị giam cầm và bị khai thác bởi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật trái phép.

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam được hình thành sau thỏa thuận hợp tác của Tổ chức Động vật Châu Á với Bộ NN&PTNT năm 2005 và dự án được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt năm 2008. Đây là một dự án điển hình về hợp tác giữa một tổ chức từ thiện quốc tế, chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam, cùng với sự ủng hộ và tài trợ từ khắp nơi trên thế giới.

Trong thỏa thuận năm 2005 giữa Bộ NN&PTNT và Tổ chức Động vật Châu Á, Trung tâm Cứu hộ Gấu được cấp 12 hécta đất ở thung lũng Chát Đậu, nằm trong khuôn viên Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Tổ chức Động vật Châu Á đã đầu tư hơn 2 triệu Đôla Mỹ vốn xây dựng Trung tâm trên diện tích 6 ha đất. Nguồn vốn này được tài trợ bởi hàng ngàn người ủng hộ trên khắp thế giới. Họ đóng góp tiền vì một niềm tin tốt đẹp, mong muốn được giúp đỡ các chú gấu khỏi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật. Hiện nay vẫn chưa có ý kiến rõ ràng về việc Tổ chức Động vật Châu Á sẽ được đền bù cho việc phải di dời và các mất mát từ việc di dời, hay Tổ chức lại phải tự tìm nguồn vốn để xây dựng lại một cơ sở mới hoàn toàn.

Hiện có hơn 10 ngàn cá thể gấu – chủ yếu là gấu ngựa nhưng cũng có một số gấu chó Malayan hay gấu nâu – bị giam cầm trong các trại gấu ở Trung Quốc, và khoảng 2400 cá thể ở Việt Nam. Mật gấu trong các túi mật bị khai thác thường xuyên và được sử dụng như một loại thuốc, mặc dù người ta đã tìm thấy rất nhiều loại cây thuốc thảo mộc hay chất tổng hợp khác có thể dùng thay thế cho mật gấu. Bị bỏ đói trong điều kiện vệ sinh kém và bị bệnh tật hành hạ, các chú gấu đang phải chịu đựng một cuộc sống tồi tệ như địa ngục.

Tổ chức Động vật Châu Á đang nỗ lực để chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật ở Trung Quốc và Việt Nam, nơi gấu bị giam trong các cũi sắt nhỏ tới 30 năm, bị trích hút mật bằng các ống thông, các kim tiêm dài và các vết thương hở.

THƯ VIỆN ẢNH ĐĂNG TẢI TRONG ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:

https://www.dropbox.com/sh/e792ekw3gqv1fz/C58JPf_gT3

Để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một cuộc phỏng vấn, xin hãy liên hệ:

Phan Thị Thùy Trinh – Cán bộ Truyền thông, Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam

Điện thoại: +84. 439289264 – Di động: +84. 914502998

Tổ chức Động vật Châu Á luôn tận tâm đối với sự nghiệp chấm dứt các hành động dã man đối với việc nuôi gấu lấy mật và nâng cao phúc lợi đối với động vật ở Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi lòng trắc ẩn và tôn trọng đối với tất cả các loài động vật để dần tiến

tới các thay đổi mang tính lâu dài. Tổ chức Động Vật Châu Á đã bắt đầu cứu hộ gấu từ năm 1994 và là tổ chức duy nhất có trung tâm cứu hộ gấu ở Châu Á. Sáng lập viên đồng thời là Giám đốc Điều hành của Tổ chức, Tiến sĩ Jill Robinson MBE, được công nhận là chuyên gia hàng đầu thế giới, người đi tiên phong trong việc chống lại ngành công nghiệp mật gấu tàn ác kể từ năm 1993.

Các chương trình chính của chúng tôi bao gồm:

Chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật với mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi gấu lấy mật hết sức tàn nhẫn cũng như tình trạng buôn bán mật gấu. Hiện có khoảng 10.000 cá thể gấu, phần lớn là gấu ngựa, nhưng cũng có cả gấu chó, và gấu nâu đang bị giam giữ trong các trại gấu tại Trung Quốc, và khoảng 2400 cá thể tại Việt Nam.

Các chiến dịch bảo vệ chó mèo nhằm hướng đến một cuộc sống tốt hơn cho chó mèo bằng cách khuyến khích việc sở hữu chó mèo một cách có trách nhiệm.

Chống lại sự tàn nhẫn đối với Động vật. Các chiến dịch của Tổ chức Động vật Châu Á nhằm chấm dứt lạm dụng động vật tại các sở thú và công viên nuôi thú hoang dã ở Trung Quốc, và làm việc chặt chẽ với các cấp có thẩm quyền để cải thiện việc quản lý động vật, và nâng cao ý thức về nhu cầu phúc lợi động vật đối với các con thú bị giam cầm.